



ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๔๕

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัต อด ๔๑๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว ๔๕๓๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๐๗๓
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
การติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
เป็นต้นไป และจังหวัดให้กำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หากได้รับจัดสรรงบประมาณ
โดยไม่มีเป้าหมายหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริงหรือไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน
จะต้องส่งคืนงบประมาณ นั้น

จังหวัดอุดรธานี ขอเรียนว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการส่งคืนงบประมาณ
กรณีไม่มีเป้าหมายหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

๑. กรณีไม่มีเป้าหมาย คือ ได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่มีกลุ่มเป้าหมายในการ
ดำเนินการ เช่น ได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้ว ตรวจสอบแล้วพบว่าการยุบรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้ไม่มีเป้าหมายในการดำเนินการ กรณีเช่นนี้
ต้องส่งคืนงบประมาณ

๒. กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง คือ การได้รับจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมาย
ที่มีอยู่จริง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลจำนวนเด็กในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
(School Information System : SIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development Center Information System : CCIS) จำนวน ๑๐๐ คน
แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๐ คน กรณีนี้เช่นนี้ ในส่วนที่ได้รับจัดสรรเกิน ๑๐ คน ต้องส่งคืน
งบประมาณ

/ ๓. กรณี ...

๓. กรณีไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณให้จังหวัดทราบโดยด่วน ตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป

ทั้งนี้ ขอให้อำเภอกำกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณรายการข้างต้นให้ถูกต้องตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย จันทร์พร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๔๒๒๑-๒๕๕๘, ๐๘-๖๔๕๕-๗๒๑๕

<input type="checkbox"/> ก.น.	<input type="checkbox"/> ปรึกษาประชุม
<input type="checkbox"/> ก.น.	ปรึกษาหารือ
<input checked="" type="checkbox"/> ก.น.	
<input type="checkbox"/> ก.น.	
<input type="checkbox"/> ก.น.	

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/๑-๓๐๑๓



หนังสือ ด้รับทรงเลขาธิบดี
วันที่ 2 ต.ค. 2561
ที่ 3159

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

กทม. ๑๐๓๐๐

11 ๗๗

02 ต.ค. 2561

๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๓๘๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๓๘๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งผลจากการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณ พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้แจ้งไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยไม่มีเป้าหมายหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริงหรือไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันจะต้องส่งคืนงบประมาณ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการส่งคืนงบประมาณ กรณีไม่มีเป้าหมายหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

๑. กรณีไม่มีเป้าหมาย คือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่มีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ เช่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว ตรวจสอบแล้วพบว่ามีกรยุบรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้ไม่มีเป้าหมายในการดำเนินการ กรณีเช่นนี้ต้องส่งคืนงบประมาณ

๒. กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายจริง คือ การได้รับการจัดสรรงบประมาณเกินเป้าหมายที่มีอยู่จริง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลจำนวนเด็กในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development Center Information System : CCIS) จำนวน ๑๐๐ คน แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๐ คน กรณีนี้เช่นนี้ ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรเกิน ๑๐ คน ต้องส่งคืนงบประมาณ

/ ๓. กรณี ...

๓. กรณีไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักพัสดุทันภายในปีงบประมาณ ให้จังหวัดทราบตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วย และให้จังหวัดรวบรวมแบบรายงานพร้อมสรุปงบหน้าจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยด่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณรายการข้างต้นให้ถูกต้องตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๐๔, ๓๑๕, ๓๑๘
ผู้ประสานงาน นางสาวฐิติมา ช่างไม้ โทร. ๐๙ ๗๐๕๖ ๔๐๙๘

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบต./เทศบาล/อบจ. อำเภอ จังหวัด
ข้อมูลประจำวันที่ เดือน พ.ศ.

ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) (1)	สถานศึกษา/โอนเงิน อุดหนุนให้แก่ สถานศึกษา (บาท) (2)	สถานะการดำเนินการ			เหตุผล/ความจำเป็น (6)
				การจัดทำ (ชื่อ/จ้าง)	ดำเนินการ ดำเนินการ (ทำเครื่องหมาย ✓) (3)	ยังไม่ดำเนินการ (ทำเครื่องหมาย ✓) (4)	
1	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คำรายหัว)						
2	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) (1) สถานศึกษาในสังกัด (2) สถานศึกษานอกสังกัด	-					
3	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (1) สถานศึกษาในสังกัด (2) สถานศึกษานอกสังกัด	-					
4	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (1) ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน - ADSL ร.ร. ละ 9,600 บาทต่อปี - WI-FI ร.ร. ละ 7,200 บาทต่อปี (2) การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน - ร.ร. ละ 100,000 บาท (3) ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา - ร.ร. ละ 50,000 บาท (4) การรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - ร.ร. ละ 15,000 บาท (5) การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา - ร.ร. ละ 20,000 บาท (6) การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) - ร.ร. ละ 500,000 บาท						

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (1)	สถานศึกษา/โอนเงิน อุดหนุนให้แก่ สถานศึกษา (บาท) (2)	สถานะการดำเนินงาน			เหตุผล/ความจำเป็น (6)
				การจัดทำ (ชื่อ/จ้าง)	ดำเนินการ (ทำเครื่องหมาย ✓) (3)	ยังไม่ดำเนินการ (ทำเครื่องหมาย ✓) (4)	
	(7) การส่งเสริม อบท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น - ร.ร. ละ 50,000 บาท (8) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน - ร.ร. ละ 50,000 บาท (9) การปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ - ร.ร. ละ 150,000 บาท (10) ศูนย์การเรียนรู้ภูมิพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ร.ร. ละ 250,000 บาท (11) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ผู้ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" - ร.ร. ละ 100,000 บาท (12) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ร.ร. ละ 50,000 บาท						
5	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)						
6	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน						
7	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0						

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (1)	สถานศึกษา/โอนเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษา (บาท) (2)	สถานะการดำเนินการ			เหตุผล/ความจำเป็น (6)
				การจัดหา (ซื้อ/จ้าง)	ยังไม่ดำเนินการ (ทำเครื่องหมาย ✓) (4)	งบประมาณคงเหลือ (บาท) (5)	
8	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (1) ค่าวัสดุการศึกษา, ค่าพัฒนาบุคลากร (2) ค่าจ้างครู	-					
9	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวัด) (1) ค่าสาธารณูปโภค, ปรับปรุง/ซ่อมแซม (2) เงินเดือน, ค่าจ้าง	-					
10	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (2) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ	-					
	รวมทั้งสิ้น	-					

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ส่วน/ฝ่ายการศึกษา

หมายเหตุ :

- (1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ พ.ศ. 2561
- (2) เบิกหักผลส่งสถานศึกษา หรืออุดหนุนให้กับสถานศึกษาต่างสังกัด แล้ว
- (3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
- (4) ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ
- (5) งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น
- (6) ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ